

ข่าวเผยแพร่

No. 134/2566
29 เมษายน 2566

ผู้ถือหุ้นกู้ “บ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น” มีมติยกเว้นเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ์สำหรับหุ้นกู้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 มีมติยกเว้นเหตุผิดนัด อันเกิดจากการที่บริษัทส่งงบการเงินประจำปี 2565 ล่าช้า

ในมุมมองของทริสเรตติ้ง มติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวได้ช่วยบรรเทาความเสี่ยงเป็นการชั่วคราวจากการผิดนัดชำระหนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากผู้ถือหุ้นกู้เรียกให้บริษัทชำระคืนหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดในทันที ซึ่งหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ทริสเรตติ้งเชื่อว่าบริษัทไม่น่าจะสามารถชำระคืนหนี้หุ้นกู้มูลค่ารวมทั้งรวม 9.2 พันล้านบาทได้ ทั้งนี้ ทริสเรตติ้งยังไม่มีข้อมูลในรายละเอียดถึงสาเหตุที่ทำให้การส่งงบการเงินล่าช้า รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสถานะทางธุรกิจและการเงินของบริษัท ทริสเรตติ้งจะติดตามความคืบหน้าของบริษัทอย่างใกล้ชิด และรอผลการตรวจสอบพิเศษเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทต่อไป โดยบริษัทคาดว่าจะส่งงบการเงินสำหรับปี 2565 ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2566

อันดับเครดิตปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ “BB-” และยังคงมีแนวโน้มเครดิตฟิสิกส์ “Negative” หรือ “ลบ”

บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

© บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มีค่าใช้จ่ายข้อเท็จจริง หรือคำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มีได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆ โดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: <http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html>